

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน พระราชทานศพ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กสม. รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน พระราชทานศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

**๒. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๑๐ รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๑๕ น. และเวลา ๐๘.๓๐ น. ได้ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง

ต่อมาเวลา ๑๖.๐๐ น. นางประกายรัตน์ฯ เดินนำริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และเวลา ๑๙.๐๐ น. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงินและพุ่มทอง และร่วมกับนางประกายรัตน์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

**๓. การเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม โดย กสม. ได้พยายามหาบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดมาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดคุณสมบัติไว้สูงจนเกินไป จึงไม่สามารถหาได้ อย่่างไรก็ตาม กสม. จะพยายามหาบุคคลมาเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๘, ๙, ๑๐ และมาตรา ๑๑ (๔)



ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป และมอบให้สำนักงาน กสม. มีหนังสือแจ้งผลการประชุมให้เลขาธิการวุฒิสภาทราบ โดยด่วน

**๔. ข้อเสนอปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบประธานคณะทำงานในคณะทำงานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน จากเดิม นายชาติชาย สุธงศาธรรมิโก ซึ่งได้ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๕. ข้อเสนอให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่เสนอ และให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้กำกับดูแลงานด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๖. การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน : ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน : ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ในการนี้ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อร่วมผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวนกว่า ๗๐๐ บริษัท เกิดความตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในนามสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ นางสาวรีนวดี

สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงนามในนาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีสักขีพยานประกอบด้วย นายวัศ ดิงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวรวิทย์ จำปรัตน์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การสัมมนาฯ ครั้งนี้ นางประกายรัตน์ฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาคตลาดทุนไทย” ต่อมาในภาคบ่าย นางประกายรัตน์ฯ ได้รับเชิญจาก เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา “บทบาทตลาดทุนไทยกับประเด็นสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)” หัวข้อ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน ๑๕๐ คน ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์